



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 236

NỘI DUNG

- Sinh hạ một con trai 1
(Lm. Giuse Trần Anh Dũng)
- Khao khát 2
(Trần nguyên Bình)
- Hôm nay 3
(Trần nguyên Bình)
- Phân Biệt Tiếng Chúa Gọi 5
(www.natl-cursillo.org)
- Thi thăm 7
(Xuân Bích)
- Cảm nghiệm về hai từ Hành Đạo 9
(Maria Phạm)
- Nợ tình phải trả 10
(Trần thị Phúc)
- Thư gửi từ Bordeaux 12
(Maria Trương thị Bé Ba)
- Mùa Giáng Sinh xưa 12
(Trần Nguyên Bình)



SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện và Ultreya

THL

01/2023 (không có THL) - 12/02/2023 -
12/03/2023

Ultreya

22/01/2023 (Tết) - 26/02/2023 (Tĩnh tâm
tại nhà thờ Saint Esprit - Paris 12) -
26/04/2023

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la
diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovnau.free.fr>
eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268

Lá thư Phong Trào

SINH HẠ MỘT CON TRAI

Tin Mừng Thánh Luca, 1,26-38

Tin Mừng Luca xác định khung cảnh và giới thiệu các nhân vật: Maria, thiếu nữ mà tình trạng đồng trinh được nhấn mạnh đến hai lần và Giuse, người hôn phu thuộc giòng dõi vua Đavit. Sau phần nhập đề là cuộc đối thoại mở đầu bằng lời chào của thiên sứ: “Kính chào... (c.28) là công thức thông thường của người Hy Lạp. Cách chào hỏi của người Do Thái là chúc “...bình an” (Lc. 10,5).

“Hãy vui lên, hỡi người được biệt đãi, Chúa ở cùng Bà !” Có lẽ nay là cách dịch đúng nhất lời đầu tiên của thiên sứ. Đây không phải là một lời chào tôn kính nhằm gây chú ý đến những công trạng của Maria, song là một lời mời gọi vui tươi nhằm loan báo tấm lòng ưu ái nhân hậu của Thiên Chúa và hé mở cho thấy Ngài sắp đến viếng thăm, cuộc thăm viếng đã được các ngôn sứ loan báo từ muôn thế hệ.

Người ta sẽ hiểu sai thái độ của Maria diễn tả trong câu 29 nếu chỉ xem đó như là một phản ứng tâm lý. Phải chăng Maria bối rối khiêm nhường vì thiên sứ nói lên một lời khen tặng ? Hay bà bối rối e thẹn vì sự có mặt của một thanh niên đến trong nhà mình ? Hoặc bà sợ hãi vì quang cảnh sáng chói của cuộc hiện ra ? Tất cả chỉ là thêm thắt vào bản văn chứ chẳng phải chú giải đích thực. Tác giả Luca đã nói rõ: Maria xao xuyến “vì câu nói” và bà tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì ? Nghĩa là ở đây mâu nhiệm vẫn còn, vì đó là đường lối của Thiên Chúa, không phải là đường lối của con người.

Thiên sứ đã gán cho Maria tước hiệu: “người biệt đãi”, lần này, lại gọi trinh nữ bằng tên riêng “Maria” và xác nhận: “Bà đã được đặc sủng nơi Thiên Chúa”, có nghĩa bà là đối tượng của lòng ưu ái thần linh. Sau cùng, thiên sứ tiếp tục loan báo: “Chúa ở cùng bà. Nay bà sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai”. Thiên sứ giải thích: Thiên Chúa sẽ hiện diện qua việc Bà hạ sinh một con trẻ, Đấng Messia tương lai. Con trẻ sẽ được gọi là Giêsu vì đây là tên lịch sử của Người.

Tiếng: “Xin vâng” của trinh nữ kết thúc quang cảnh. Đức Maria khiêm hạ thi hành ý muốn Thiên Chúa, như một nữ tỳ đúng nghĩa. Bà

không biết ý muốn ấy sẽ dẫn đưa bà đến đâu ? Nhưng bà đã thừa “vâng” trong tin tưởng, yêu mến. Chúng ta, hôm nay, cũng vậy, phải sẵn sàng mềm mỏng, phó thác cho đường lối Thiên Chúa quan phòng. Chúng ta không rõ ý muốn ấy sẽ mượn ngõ quanh co nào, nhưng chúng ta biết chắc rằng đích điểm sẽ là sự kết hợp thân mật với Thiên Chúa ngay từ bây giờ và chiếm hữu Ngài hoàn toàn trong vĩnh cửu. Chúng ta phải phó thác cho Thiên Chúa với thái độ tin yêu như Đức Trinh Nữ Maria. Chừng đó chúng ta sẽ có niềm vui thấy Thiên Chúa làm “những điều lớn lao” qua các tội tớ hèn mọn của Ngài.

Thiên Chúa có thể làm cho cung lòng một trinh nữ sinh con, cũng như có sức hoá cải một tâm hồn tội nhân nên thánh: **Chẳng có gì mà Thiên Chúa không thể làm được.**

Lm. Giuse Trần Anh Dũng

*(viết theo Nil Guillemette, SJ,
"Chú Giải Phúc Âm Chúa Nhật Năm B",
Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đà Lạt, 1975)*



TÌNH NGÀI RÉO GỌI

Dấu cho sóng gió dấu buồn vui
Vẫn tình đoan hứa đáp gọi mời
Tay Ngài, tay nhau luôn vẫn vững
Thắp sáng Tin-Yêu giữa lòng đời
Chẳng lẽ đời ta Ngài tin gửi
Tan theo ngày tháng tựa mây trôi ? !
Tình Thầy réo gọi con tiếp bước
Chúa vẫn bên con mỗi bước đời

Trần nguyên Bình



Theo Linh mục G. Trần đức Anh OP, thống kê mới nhất, do viện thống kê quốc gia và Hội đồng Giám mục Công Giáo Đức công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua, trong năm 2021 số tín hữu Công Giáo làm đơn xin ra khỏi Giáo Hội đạt tới kỷ lục, gần 370.000 người, tức là tăng 26% so với năm 2020 trước đó (272.771).

Số giáo xứ cũng giảm sút do sự thay đổi cơ cấu, và hiện có 9.790 giáo xứ, tức là giảm 68 giáo xứ. Số linh mục giảm mất 2.250 vị, và hiện có 48 tân linh mục giáo phận và 14 tân linh mục thuộc các dòng tu.

Đức cha Georg Bätzing, Giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, bình luận rằng sự suy giảm trên đây là dấu hiệu một sự khủng hoảng sâu đậm của Giáo Hội Công Giáo Đức. Đức Giám mục nói: "Thật không phải là điều hay, đẹp khi nói về điều này. Tôi cảm thấy bị rúng động sâu đậm vì con số người ra khỏi Giáo hội cực kỳ cao như vậy".

Và rồi trong một cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Adrianus Simonis Tổng Giám mục Utrecht về hiện tình Giáo Hội Công giáo tại Hòa Lan, thì theo thống kê mới nhất hiện nay chỉ còn 7% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật và chỉ có 16% trẻ em được rửa tội. Hòa Lan là quốc gia đi tiên phong trong việc chấp nhận luật trợ tử và hôn nhân giữa những người đồng phái...

Tình trạng sống đạo giảm sút và sự kiện thiếu ơn gọi khiến cho Giáo hội Công giáo Hòa Lan đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ !

Đức Hồng Y Adrianus Simonis bày tỏ tiếp lo âu "Điều khiến tôi lo âu nơi các thế hệ trẻ không phải là phong trào quá khích, mà là sự lan tràn của khuynh hướng tục hóa. Tôi sợ rằng các thế hệ trẻ sau cùng sẽ theo tôn giáo đang thực sự thống trị xã hội Tây Phương: đó là khuynh hướng duy tương đối".

Trước hiện trạng đầy thách đố đó, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh tới vai trò, sứ mạng của những chứng tá Tin Mừng: "Chắc chắn là trong một tình trạng như hiện nay thì muối bị bắt buộc phải trở thành mặn hơn thôi..."

Trình thuật Tin Mừng Luca 19, 1-10 linh mục công bố trong thánh lễ sáng thứ Ba 15.11.2022 dẫn tới liên tưởng, đối chiếu giữa hai sự kiện, hai hoàn cảnh:

- Một bên là hiện trạng của hàng trăm ngàn tín hữu Đức rời bỏ Giáo hội, mà Đức cha Georg Bätzing cảm thấy bị rúng động sâu đậm và ngại khi phải đề cập đến. Và hiện trạng não lòng của Giáo hội Hòa lan khi chỉ còn 7% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, tình trạng giới trẻ mà Đức Hồng Y Adrianus Simonis bày tỏ lo ngại trước sự thống trị xã hội Tây Phương: đó là "Khuynh hướng duy tương đối". Một khuynh hướng không còn tin tưởng sự tuyệt đối nơi Thiên Chúa, và từ đó họ đánh đồng bản thể siêu vượt nơi Thiên Chúa với những suy tư, hành động của con người. Bởi Thiên Chúa không còn tuyệt đối, siêu vượt; nên chẳng còn đáng, chẳng cần phải kính mến, tôn thờ. Thiên Chúa, với họ không còn là cùng đích cuộc đời thì việc bỏ lễ ngày Chúa nhật, rời xa Giáo hội, thân thể Chúa Kitô là chuyện dễ hiểu!

- Về bên đây là một người thu thuế, thành phần bị liệt vào hàng tội lỗi, phản quốc lại KHAO KHÁT gặp gỡ Đức Giêsu. Trình thuật thánh Luca kể: "Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng dân chúng thì đông mà ông thì lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì Người sắp đi ngang qua đó." (Lc.19,3-4).

Khao khát, ước vọng của Da-kêu đã bị đám đông cản trở, và khó khăn thứ đến là giới hạn bản thân "mà ông ta lại lùn". Tuy nhiên, tất cả những khó khăn khách quan đó đều bị Da-kêu khuất phục. Thánh Luca kể :

- "Ông ta tìm cách ...:

- "Leo lên một cây sung "

Lòng khát khao, mong ước gặp Đức Giêsu đã là động lực vượt mọi trở ngại, mọi khó khăn. Và Đấng Da-kêu muốn "xem", muốn gặp đã đáp trả tình yêu vượt khó của ông:

- "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." (Lc.19, 5)

Da-kêu đã thành tâm, sẵn sàng trả giá cho một cuộc gặp gỡ (Lc. 19, 8).

"Đám đông" không chỉ gây nên hiện trạng của Giáo hội Đức và Hòa Lan, mà hiện trạng của tôi, của bạn, những người mang danh chứng tá Tin Mừng liệu có đáng báo động, liệu có làm "Rúng động sâu đậm" Đấng đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho Ngài ?

Những cản trở, những lý do xét bề mặt rất hữu lý mà trong cuốn "Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi" linh mục Frank S. Salmani viết : "*Satan rất là xảo quyệt, nó không bao giờ cảm dỗ chúng ta làm điều gì xét bề mặt thấy là xấu đâu. Nó thường xúi giục chúng ta làm những điều mà bề ngoài thấy có vẻ vô hại* " (NNMĐCSD chương IV).

Dòng chảy của "Đám đông" với muôn vàn lý do, cách có đang làm chao đảo niềm tin, làm nguội nhạt khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa, và cuốn theo những bước chân vật vờ, những tầm nhìn mang khuynh hướng duy tương đối. Khuôn mặt Chúa Kitô như không còn đủ rung động nhịp đập con tim những người Ngài từng mời gọi, đợi chờ!

Da-Kêu đã tìm cách, đã vận dụng phương tiện để mong gặp Chúa Giêsu, bởi ông muốn, ông mong, ông khao khát. Chúng ta nghĩ sao về hiện trạng của mình khi mang danh Kitô hữu, người của Phong Trào, chi thể của Giáo Hội trước hiện trạng hôm

nay của mỗi người chúng ta, của môi trường chúng ta được mời gọi "Đem Chúa đến cho họ" ? Chúng ta có cần coi lại những biện minh cho những bước chân vật vờ, những thái độ gặp chướng hay chớ, thả nổi hành trình theo dòng chảy môi trường xã hội đã và đang đưa ta vào trạng thái không còn ý thức trách nhiệm với tha nhân, với Giáo hội. Liệu ta có đang quên đi trách nhiệm là "Men Muối", trách nhiệm quản lý những "Nén bạc" Chủ trao gửi mà ta không có quyền đem đào lỗ chôn. Và liệu ta có "Rúng động sâu đậm" trước lời vọng gọi tha thiết của Đức Hồng Y Adrianus Simonis: "Chắc chắn là trong tình trạng như hiện nay thì **Muối bị bắt buộc phải trở nên mặn hơn thôi ?**"

Những phút lắng lòng nhìn về HÀNH TRÌNH BA MƯƠI NĂM

Trần nguyên Bình

HÔM NAY

Cha ơi !

Tháng năm dài, quá khứ bước chân con
Bao vụng dại, chẳng vuông tròn năm tháng,
Đường con đi, ơn Cha con phí phạm,
Ru tuổi đời theo mộng ước thế nhân !
Nay nhìn lại, đâu ý nghĩa cuộc trần ?
Tháng ngày còn, bàn tay con đếm ngón
Phút hôm nay, xin giúp con sống trọn
Đẹp phận người, sao con xứng ơn Cha
Cha ơi ! Tháng ngày ngắn ngủi !
Nắng vừa lên, chiều lại sắp nhạt nhòa
Đời hợp tan như đóa hoa đồng nội
Gió thoảng qua đâu còn ai biết tới
Chốn ngày nào, nơi khung trời hoa nở
Hình hài xưa, liệu còn vương nổi nhớ
Hay bụi bùn trở về phận nguyên sơ
Hướng con đi : chốn Cha chờ, Cha đợi
Phút HÔM NAY, xin giúp con hướng tới
Viết khúc ân tình : Chúa gửi trao **con**
Hoa tàn úa qua gió thoảng hương còn
Màu ân sủng, đời thơm hương vĩnh cửu

Trần nguyên Bình

Thông báo

1/ Sau một thời gian dài giãn cách, sinh hoạt của PT đã mở lại. Tuy nhiên các khó khăn còn nhiều. Xin Anh chị em chúng ta cố gắng tiếp tục các nỗ lực duy trì tình huynh đệ, hỗ trợ nhau trong hành trình ngày thứ tư.

2/ 1993 - 2023 : nhân dịp kỉ niệm 30 năm Phong trào Cursillo ngành Việt Nam thành lập tại châu Âu. BĐH đã quyết định phát hành một cuốn Kỉ Yếu 30 tuổi. Dự tính ra mắt vào đầu hè 2023. Mong quý anh chị cursillistas tham gia gửi bài viết cho quyển kỉ yếu này thêm phong phú và sống động. Những cảm nghiệm thập thập trong kỉ yếu 30 năm sẽ như những quà tặng quý giá cho từng cursillistas.

Xin liên lạc với chị Ngọc Cương qua email :

lienlac.cursillo.auchau@outlook.fr.

3/ Bản tin cursillo là một trong những phương tiện gìn giữ các mối liên hệ giữa các cursillistas. Mong quý anh chị em không ngại chia sẻ những ưu tư, khó khăn, hạnh phúc của mình.



Nhân dịp Giáng Sinh về, BĐH xin gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến từng cursillista và gia quyến. Ước nguyện Vị Vua Thái Bình luôn hiện diện trong tâm hồn để chúng ta tiếp tục nắm tay nhau tiến bước trên hành trình ngày-thứ-tư trong Tình Chúa và tình bạn quảng đại luôn mãi.

Phân Biệt Tiếng Chúa Gọi

Chúa Giêsu luôn luôn kêu gọi mọi người ôm ấp những lý tưởng cao cả nhất. Không phải ai cũng được gọi là thành phần của Nhóm Mười Hai, nhưng tất cả đều được gọi nên trọn lành và nên thánh. Điều này cũng đúng với công việc của Phong Trào Cursillo. Mỗi người phải phân biệt ơn gọi của mình. Tất cả chúng ta được mời gọi ôm ấp Ngày Thứ Tư của chúng ta thật trọn vẹn, nhưng một ít người được mời gọi làm công việc đặc biệt của Phong Trào Cursillo. Không phải ai cũng được mời gọi vào Trường Lãnh Đạo. Chúng ta không bao giờ có thể làm giảm bớt đi những nguyên tắc của Cursillo hoặc của Trường Lãnh Đạo chỉ vì lo sợ Trường không đủ người. Như vậy làm thế nào chúng ta phân biệt được Chúa muốn chúng ta ở đâu? Câu trả lời thật đơn giản: nhờ cầu nguyện và phân biệt Thánh Ý Chúa. Khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu, chúng ta thấy được một mẫu gương cầu nguyện lý tưởng nhất. Trước khi có quyết định nào quan trọng, Chúa Giêsu dành thời giờ một mình với Chúa Cha. Trước khi Chúa khởi sự việc mục vụ công cộng của Người, chúng ta được biết Chúa Thánh Linh đưa Người đi vào sa mạc trong bốn mươi ngày. Trước khi chọn mười hai tông đồ, Chúa cầu nguyện. Trước khi lên đường chịu nạn trên núi Calvê, Chúa Giêsu cầu nguyện. Theo Thánh Sử Luca, 6:12, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha được mô tả là “hiệp thông với Chúa Cha”. Danh từ “hiệp thông” là một từ ngữ khá lý thú. Giống như từ ngữ “cộng đồng”, từ ngữ hiệp thông có nghĩa là “cùng làm chung với nhau”. Cầu nguyện không chỉ nhằm để thỏa mãn và nuôi dưỡng cá nhân. Cầu nguyện là nguồn sinh lực của hành động. Cầu nguyện nếu chỉ nuôi dưỡng chúng ta thì cầu nguyện

mới chỉ thực hiện phân nửa công việc mà thôi.

Việc chúng ta cầu nguyện cũng phải nuôi dưỡng kẻ khác nữa qua cuộc sống chứng nhân tông đồ và những nỗ lực truyền giáo của chúng ta. Trong Vườn Giết-xê-ma-ni Chúa Giêsu cầu nguyện cho có sức mạnh cần thiết để thực hiện hành vi hy sinh cao cả cuối cùng trên thập giá. Đa-vít cầu nguyện xin cho được chu toàn bốn phận làm tôi tớ xứng đáng của Chúa. Phaolô cầu nguyện xin quyền năng của Chúa giúp ngài và chúng ta làm những gì đúng đắn và sống đời sống chính trực. Cầu nguyện không đơn thuần là một ‘sự nghiệp cá nhân’. Không phải chỉ cho tôi mà thôi. LM David Knight nói về “cầu nguyện của sự hội ngộ” mà ngài mô tả như là “...suy niệm về Lời Chúa cho đến khi chúng ta đi tới quyết định thay đổi cuộc đời chúng ta ... Cầu nguyện mà không ảnh hưởng đến đời sống chúng ta thì đó không phải là cầu nguyện, cho dù có cảm nghiệm sáng khoái như thế nào chăng nữa”. Đó là lý do tại sao Sùng Đạo và Hành Đạo không thể tách rời Hành Đạo. Nếu chúng ta không có chứng từ tông đồ, thì việc cầu nguyện bị sa sút thành một việc làm hoàn toàn ích kỷ. Tương tự như ăn chay trong Mùa Chay, không phải vì chúng ta muốn ăn chay, nhưng bởi vì chúng ta muốn xuống cân! Đối với Chúa Giêsu, việc cầu nguyện không bao giờ chỉ dành cho một mình ngài mà thôi. Nhưng lúc nào Chúa Giêsu cũng quy hướng thi hành thánh ý Chúa Cha. “Hiệp thông” – đó là trọng tâm của cầu nguyện: hoạt động cho Chúa và với Chúa để giúp cho “Nước Cha Trị Đến”. Cầu nguyện là hoạt động với Chúa. Mọi việc chúng ta làm cho Chúa đều bắt đầu bằng cầu nguyện, chấm dứt bằng cầu nguyện và được duy trì nhờ cầu nguyện. Điều đáng lưu ý là từ ngữ “phụng vụ” trong tiếng Hy Lạp có

nghĩa là “phục vụ”. Phục vụ theo cách nào thì cũng chỉ là làm việc cho Chúa để nuôi sống chúng ta phục vụ kẻ khác.

Hãy xét xem từ ngữ ‘Palanca’ một chút. Palanca là một thí dụ chính xác của sự cầu nguyện, là một phần công trình của Thiên Chúa. Chúng ta dâng hiến vài hy sinh cho kẻ khác – đó là trọng tâm của Palanca. Cũng thế, khi chúng ta đến cầu nguyện như là một phần công trình của Thiên Chúa, thì công việc của chúng ta trong thế giới ngày nay sẽ xem ra không còn là một gánh nặng hay là một việc lặt vặt. Công việc của chúng ta là một lời mời gọi của Chúa và công việc đang tiến hành sẽ nuôi dưỡng việc cầu nguyện và nhờ đó sẽ giúp ích cho tiến trình hoàn cải liên tục của chúng ta. Hoạt động và cầu nguyện liên kết chặt chẽ với nhau giống như chiều kích cao nhứt (tức Thiên Chúa) và chiều kích hàng ngang (tức tha nhân) của cuộc sống thiêng liêng chúng ta đan quện lại với nhau. Nếu chúng ta chấp nhận lời mời gọi làm lãnh đạo trong PT Cursillo, việc cầu nguyện và học hỏi sẽ kích động công việc của PT Cursillo. Thật là thiếu sót nếu chỉ tràn đầy ơn sủng. Chúng ta cần những Kitô hữu làm lãnh đạo không phải vì họ thăng tiến trong đảng nhân đức, nhưng họ là những thành phần lãnh đạo sẵn sàng đặt tiêu chuẩn Kitô Giáo rất cao cho việc phục vụ Cursillo, Giáo Hội và thế giới. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng làm một người lãnh đạo trong PT Cursillo là một ơn gọi – một lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi ta bắt đầu dẫn thân nhiều hơn trong vai trò lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta nghe câu nói này : “ *nhận PT Cursillo làm công tác tông đồ hàng đầu của chúng ta* ”. Câu này cần được hiểu là *phải ý thức rằng vai trò lãnh đạo trong PT Cursillo là một ơn gọi, một lời mời gọi của Thiên Chúa để phục vụ Giáo Hội trong*

phương thức đặc biệt này. Mỗi người trong chúng ta có một đời sống đã được chọn lựa : đời sống hôn nhân, đời sống linh mục, đời sống tu trì, đời sống độc thân, v.v..., và trong tình trạng của mỗi đời sống như thế chúng ta có một ơn gọi. Các tài liệu Công Đồng ghi như sau: “Chính Thiên Chúa đã mời gọi bạn.” Đúng thế, chính Thiên Chúa đích thân mời mỗi người chúng ta sống ơn gọi của mình – chúng ta được Chúa gọi. Đối với một vài người trong chúng ta, ơn gọi ấy là gia nhập thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo – để phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa qua PT Cursillo. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà Thiên Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta là thành phần trong toàn bộ chương trình của Thiên Chúa. Trong Thư gửi cho Giáo Đoàn Roma, 8:28-30, Thánh Phaolô viết như sau : “ ***Người đã gọi chúng ta theo như ý Người định – Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi. Những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; và những ai Người đã làm nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.***” Vì thế việc chúng ta được kêu gọi đều có mục đích và đã được tiền định. Qua kinh nghiệm của một Khóa Cursillo Cuối Tuần, chúng ta đã được kêu gọi sống một đời sống sâu sắc và trọn vẹn hơn, tập trung vào Thiên Chúa. Chúng ta trở nên ý thức về nhu cầu và trách nhiệm của chúng ta là phải sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.[...]. Nếu chúng ta thấy vị thế chúng ta đang đứng ngày hôm nay là một sự đáp lại một lời mời gọi – như một ơn gọi – thì chúng ta cần nhận ra điều này là không ai đáp ứng ơn gọi của mình một sớm một chiều. Một ơn gọi mở ra và tiến hóa và mỗi người chúng ta cần phải xem xét cẩn thận để chấp nhận ơn gọi ấy, để đáp ứng và cam kết theo đuổi ơn gọi ấy./.

(Nguồn : <https://www.natl-cursillo.org>)

THÌ THÂM

Lạy Chúa

*Thân con bé nhỏ như cọng rong
biển Chúa lại đặt con giữa biển cả
mênh mông,
rồi Chúa muốn con có một tấm
lòng bao la rộng lớn như đại
dương thế vậy.*

*Có những lúc tâm hồn con yếu
đuối, nguyên nhân vì đâu? Hiểu
lắm? Nhận thức khác người đời?*

*Chúa lại dạy con: Yêu cả những
người làm con đau khổ, làm con
khóc tức tưởi.*

*Có những lúc con không chịu nổi,
buồn, mệt, chán nản, Chúa lại
muốn con luôn đem niềm vui đến
cho mọi người.*

*Có những lúc tâm hồn con trống
rỗng, Chúa muốn con đem bình an
đến cho những người con gặp gỡ.*

*Chúa có biết?
Có những lúc con buồn phiền ập
tới, con không muốn nói, không
muốn làm bất cứ điều gì, Chúa lại
bảo: Con phải hỏi han, chăm sóc
hết thầy mọi người, đứng dậy, đi
ra, nhạy cảm nghĩ đến mọi người.*

*Chúa ơi!
Còn có cả lúc, tinh thần con suy
sụp, Chúa mời gọi: Con rao giảng
Tin Mừng,
Sống đời sống vui tươi không
bằng lý thuyết, mà bằng đời sống
tràn đầy ý nghĩa của chính mình.*

Ôi lạy Chúa!

*Thân con bé nhỏ chỉ là cọng rong biển. Chúa
đặt con giữa biển cả mênh mông
Dù phong ba, sóng ngầm có mạnh mẽ đến
đâu, cũng chỉ là những xao động nhất thời
trên bề mặt, cho dù gì đi nữa, con vẫn vững
tin: Đang được ở trong vòng tay yêu thương
của Chúa đó mà.*

*Xin dạy con biết tỉnh lặng và chìm sâu vào
đáy đại dương, Tình yêu thương xót của Chúa
để tâm hồn con luôn là một vùng trời bình an
đầy ánh sáng, niềm vui nội tâm của một
người hạnh phúc có Chúa trong cuộc đời, con
xin được yêu như Chúa
TÌNH YÊU CHO ĐI không điều kiện*

*Chúa ơi!
Xin hãy ôm con vào lòng, và xin đừng buông
tay ra nhé.
Amen*

| Hơi ấm yêu thương mùa thu

*Cha ơi, con xin là con suối buổi sáng bình minh
Hòa nhịp róc rách con cất tiếng hát chân tình
Con xin, là hơi ấm đầu mùa thu an bình
Cất lời kinh con khát khao trao tình*

*Cha ơi, xin hãy cho con lòng thủy chung
Xin cho con thứ tha và thành tâm
Dù cho đời con còn nhiều mưa nắng xôn xao
Xin cha ủi an, nâng đỡ những lúc con lao đao*

*Cha ơi, con xin là nắng ấm vòng tay
Cho con trao đến muôn thú muôn người
Con xin là hoa hồng thơm ngát tinh tuyền
Từ lòng con nở ra trắng ngần*

*Xin hãy cho con luôn sống hồn nhiên
Để con dẫn thân yêu thương triền miên
Dù cho con đường đức tin còn nhiều gập ghềnh
Xin cha mãi sáng soi và cùng đi với con*

Xin cho trái tim con yêu tiết ra mật ngọt

Thu hút những linh hồn khô khan
 Vào quỹ đạo tình yêu Thiên Chúa nồng nàn
 Con xin dâng Chúa trái tim con đang yêu ngút ngàn.

Hoa lá, màu sắc, hơi ấm mùa thu sao mà quyến rũ
 Như Chúa mùa thu luôn chờ đón mỉm cười
 Cha ơi, trái tim con nay đã thuộc về Người
 Hòa nhịp đập với trái tim Cha,
 con ca ngợi Tình Yêu.

(Đầu thu 13/10/2022)

| Mùa vọng Giáng sinh

Ngày thứ nhất bước vào Trường 365 ngày
 Cùng các Thánh học theo Giêsu và cùng với
 anh chị em nhóm 8, đây cũng là ngày Chúa
 nhật thứ nhất Mùa Vọng Giáng sinh, Lời Chúa
 và lời suy niệm sáng nay còn đọng lại trong
 trái tim em, nhất là âm thanh hình như có
 tiếng vang vọng còn cuốn hút hồn em vào Quỹ
 Đạo Giêsu.

Suy suy, niệm niệm, em hỏi lòng mình, Chúa
 Giêsu xuống trần gian khó nghèo, chịu khổ
 đau, chịu sỉ nhục, chịu chết trên thánh giá để
 làm gì? Em nhận ra vì Ngài yêu em, em để cho
 trái tim mình được một khoảnh khắc thật lâu
 thêm nữa để chìm vào tình yêu này.

Lạy Chúa, con đang được sống trong tình yêu
 Chúa thương ban, trái tim con đang thổn thức
 vang vọng một điều: Con làm gì để sống xứng
 đáng với Tình Chúa đây? Con xin dâng lên
 Chúa món quà cho ngày 24/12 mà con bắt đầu
 thực hiện ngày hôm nay, đó là: Với cầu nguyện
 và tỉnh thức con tập trung từ bỏ mình, sống để
 thương với những người bên cạnh, để họ
 không vì mình mà bị mệt mỏi. Con có niềm vui
 với 24 gói quà nhỏ này dâng lên Chúa trong
 đêm Chúa giáng sinh, xin Chúa Tình Yêu chúc
 lành cho ý nguyện của con. Amen.

Xuân Bích chia sẻ

Ủng hộ Phong Trào

| | |
|------------------------------------|----------|
| Chị Nguyễn Mộng Lan | 30,00 € |
| Chị Phạm Thị Hoa | 50,00 € |
| AC Phạm Phú Thịnh | 100,00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hơ | 30,00 € |
| Chị Marie Catherine Nguyễn | 20,00 € |
| Chị Liễu Caroline Trần | 20,00 € |
| Chị Tuyết Mai | 50,00 € |
| Chị Hoàng Thị Lan | 50,00 € |
| Chị Hoàng Thị Loan | 50,00 € |
| AC Frank – Annick Trương | 50,00 € |
| Chị Trần Thị Vân | 20,00 € |
| Chị Maria Đoàn Thị Thuận | 20,00 € |
| Chị Rosa Nguyễn Thị Dung | 20,00 € |
| Chị Lucia Ngô Thị Lợi | 20,00 € |
| Chị Georgette Trần Thị Phương Viên | 20,00 € |
| Chị Maria Kim Anh | 20,00 € |
| Anh Luật | 20,00 € |
| Chị Agnès Nguyễn Thị Kim Nhân | 30,00 € |
| Anh Nguyễn Quang Trung | 75.00€ |
| Anh Nguyễn Văn Quang K26 | 50.00€ |
| Chị Lê Nguyễn Thanh Hương | 50.00€ |
| Tiên quyền dịp lễ 23/03/22 | 272.00€ |
| Chị Huỳnh Chấn Thịnh | 50.00€ |
| Anh Phạm Văn Phước | 50.00 € |
| AC Trần Xuân Lâm | 50.00 € |
| Anh Hồ Văn Bá | 20.00 € |
| Chị Phạm Công Sửu | 20.00 € |
| Chị Tâm (Garches Sarcelles) | 10.00 € |
| Chị Nở | 20.00 € |
| Anh Thành | 10.00 € |
| Nhóm Bordeaux ủng hộ | 230.00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hoa | 20.00 € |
| Chị Mộng Lan | 30.00 € |
| Chị Nhơn | 20.00 € |
| Ân nhân | 20.00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hoa | 100.00 € |
| Chị Nhựt Thu | 50.00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hơ | 30.00 € |
| Anh Dương Tôn Bảo | 50 € |
| AC Nguyễn Việt Ánh | 30 € |
| Chị Nguyễn Thị Huỳnh | 20 € |
| AC Nguyễn Văn Nhĩ | 30 € |
| AC Nguyễn Kim Tiếng | 20 € |
| Đóng góp dịp Ultreya 24/04/22 | 151.00 € |
| Đóng góp dịp Ultreya 25/09/22 | 36.00 € |

Cảm nghiệm về hai từ HÀNH ĐẠO

1. Hành đạo là phương thức hoạt động Tông Đồ của người Cursillistas hầu đạt được kết quả tốt đẹp là đưa được Chúa đến với mọi người và đem mọi người về với Chúa.

2. Để chia sẻ về việc hành đạo của mình, tôi xin được ghi lại bức thư từ Sài Gòn của em gái, nhân sinh nhật lần thứ 78 của tôi (23/08/1942) với tựa đề :

« Câu chuyện về chị tôi »

Hôm nay là sinh nhật chị, mà quên nữa 78 tuổi rồi phải gọi là mừng thọ chứ. Ngày mẹ tôi qua đời, anh em chúng tôi còn nhỏ lắm. Đứa em út chưa đến thoi nôi, người anh lớn cũng mới tròn 13 tuổi. Thương cảnh cha nghèo làm gà trống nuôi con và đàn em mồ côi nhưng hiếu học. Chị hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để thay mẹ nuôi dạy chúng tôi khôn lớn, ăn học thành tài cho đến ngày hôm nay. Bài học vỡ lòng về « tình mẫu tử » tôi học trên nền ngực ấm của chị, trong nụ cười nhân hậu đầy khoan dung mỗi khi anh em chúng tôi nghịch ngợm không nghe lời chị ; Không chỉ có thế, rồi anh em chúng tôi lớn lên, chị lại lo cả việc dựng vợ gả chồng cho từng đứa một. Bằng cách này hay cách khác, chị luôn âm thầm theo dõi, giúp đỡ, an ủi từng hoàn cảnh sống của mỗi gia đình chúng tôi mà không hề đòi hỏi một sự đáp trả nào từ các em mình dù chỉ một lần. Ngặt một nỗi chúng tôi vô tình đến lúc nhận ra thì chị đã ở vào gần tuổi gần đất xa trời ! Nghĩ đến lúc hiểu chị, muốn chị thực sự vui lòng thì không còn chị nữa, lòng tôi đau như cắt vậy ! Bởi, vật chất chị đâu thiếu thốn chi, con cái chị hơn 1 chục đứa chứ ít gì, mà hầu hết chúng đều chăm ngoan hiếu hạnh. Gia đình chị nơi đất khách quê người được cộng đoàn ở đó tin yêu, tín nhiệm. Trong khi đó, chắc em út chưa quy về một mối nên có đứa chị thật sự chưa an tâm, có đứa chị vẫn còn nặng gánh bên lòng là vì chúng tôi lớn mà chưa khôn, rồi nhìn ánh mắt ấm áp của chị khi tôi hỏi : « Áo đâu đẹp vậy chị ? - Của con Út cho chị đó, mà nó dài thấy mẹ ! Em cắt ngắn rồi may lại cho chị được hông ? » Ừ, cứ vậy đi nhe chị. Xin cho anh em chúng

tôi sớm nhận ra những điều thiêng liêng ấm áp đó để làm cho chị sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại của mình và hãy xem như cách chúng tôi tỏ lòng hiếu kính của mình đối với người từ lâu đã xem là Mẹ chứ không là chị.

Chúc mừng thọ chị- MẸ của chúng em.

Saigòn 23-08-2020 Mai Loan.

Giờ đây, lạy Chúa con tin thật vững vàng : Đối với Chúa không có gì là không thể : Mù có thể thấy- Què có thể đi - Câm có thể nói... Lạc đà còn có thể chui lọt lỗ kim. Thì việc gia đình con với thành phần thượng tọa và nicô sao lại không thể trở thành đại gia đình Thiên Chúa giáo với quyền năng tuyệt đối của Ngài.

3. Để tóm lược bài chia sẻ này, tôi kết luận rằng :

- Hành đạo không chỉ bằng yêu thích đọc Thánh Kinh, mến mộ Thánh Lễ, siêng năng cầu nguyện, mà phải luôn kết hợp chặt chẽ với cuộc sống đời thường qua việc đối nhân xử thế, yêu mến giúp đỡ mọi người, hy sinh, làm việc bác ái, biết cho đi không cần trả lại, biết phục vụ không chờ đợi sự đãi ngộ nào. Vì đạo và đời là nhịp thở của con tim.

Lạy Chúa Chí Ái, Cảm tạ Ngài về tất cả những Hồng Ân Ngài đã tặng ban.

Lạy Chúa là Vua Trời Đất ; Xin Ngài hãy đến để cai trị, dạy dỗ, dẫn dắt con đi trên hành trình ngày thứ tư với những bước chân khiêm nhường, làm gương, yêu thương, phục vụ, để những ai đến gần con đều nhận thấy sự hiện diện của Chúa, như xưa thánh Phaolô đã từng nói : Hôm nay con sống, không phải là con, mà chính Chúa Giêsu đã sống trong con. Amen.

Kỷ niệm những ngày hè tươi vui thú vị nơi miền biển Toulon bên Sœur Lan, sœur Nga, sœur Jacqueline, soeur Cécilia cùng với nhóm anh chị em Cursillistas, gia đình Y.N, anh Q.T.

Cảm ơn tất cả về những ân tình dành cho hai chị em chúng tôi.

Toulon ngày 11.07.2022. Maria Phạm (Khóa 7)

Sau một thời gian khá dài tạm ngưng sinh hoạt với Phong Trào Cursillo vì tôi phải tham gia một sinh hoạt khác của Giáo xứ, tôi trở lại hội ngộ với PT trong Đại hội Ultreya tháng 6, cũng là đại hội tạm biệt trước kỳ nghỉ hè niên khóa 2021-2022. Lòng tôi rộn ràng một niềm vui được gặp lại những gương mặt thân thương quen thuộc, nhất là những nụ cười tươi không còn bị che khuất bởi chiếc khẩu trang trong mùa đại dịch Covid 19 nữa.

Đề tài hôm đó nhấn mạnh đến *Món nợ tình thương* mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các giáo dân rằng “*Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn Lễ luật*”, và Thánh nhân còn xác định rằng đây là món nợ bắt buộc chúng ta phải trả và tiếp tục trả mãi, dù sẽ không bao giờ chúng ta trả cho xong, càng làm lòng tôi nôn nao muốn chia sẻ tâm tình gần bó, thương mến của tôi đến những người bạn đồng hành nhiều năm trong PT.

Những tâm tình của tôi với PT được khởi đi từ khóa 3 ngày mà tôi đã tham dự mười mấy năm trước. Khi có dịp được làm trợ tá, tôi thường dành thì giờ nghe lại các bài rollo, vì bài nào cũng chuyên chở một khía cạnh liên quan đến cuộc đời tôi, mà khi còn trong khóa các bài rollo dồn dập quá nhiều làm tôi không lãnh hội hết được. Rollo Lý Tưởng là một trong những rollo đánh động tôi nhiều nhất. Từ rollo này tôi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy hành trình mình bước đi không hề mang một lý tưởng cao đẹp nào hướng đến Thiên Chúa cả, những gì tôi hướng đến chỉ có thể gọi là những ước mơ thế gian thôi. Ước mơ tiếp nối mơ ước trải dài trên cuộc đời tôi và thay đổi theo từng lứa tuổi, từng giai đoạn, và từng hoàn cảnh sống của mình. Khi thời thế đảo lộn đã làm sụp đổ những mơ ước của tôi, nhưng với tuổi trẻ lúc đó, tôi

rất dễ dàng xóa đi làm lại với những gì sát thực tế hơn. Đời sống thiêng liêng trong giai đoạn này và liên tục nhiều chục năm tiếp theo, rất hiếm khi tôi quan tâm dành một chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình, và có lẽ vì sự hiếm hoi đó đã làm tôi nhớ rất rõ khi Chúa đánh dấu sự hiện diện của Ngài ở một vài thời điểm trong cuộc đời tôi.

NỢ TÌNH PHẢI TRẢ

Dấu ấn đầu tiên là vào một mùa Noel năm đó, khi tôi đến với Chúa để cầu xin cho mình có được một đứa con trai sau hai năm

bước vào đời sống hôn nhân, và tôi đã được toại nguyện. Đó là món quà thật quý giá đối với tôi, tôi thầm tạ ơn Chúa, nhưng lòng biết ơn của tôi rất mau nhạt nhòa và chóng phai.Ơn Chúa ban cho tôi dần trở nên tầm thường khi tôi đồng hóa nó với những món quà tương tự mà biết bao người khác cũng nhận được một cách dễ dàng, thậm chí không cần cầu nguyện nữa.

Thế rồi tôi lại tiếp tục dệt những ước mơ trên con đường cho hai mẹ con tôi, dù cũng chỉ là những ước mơ bình thường. Nơi xứ lạ quê người, tôi mong mình có đủ phương tiện nuôi con ăn học thành tài, rồi nó sẽ có công ăn việc làm tốt, rồi nó sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình gần gũi bên tôi...v.v... Thế nhưng đến một ngày, khi nó quyết định thoát ly gia đình đi lập nghiệp phương xa, thì cũng chính là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình hụt hẫng, còn nó cũng mỗi ngày một rời xa Thiên Chúa hơn, như chính bản thân tôi trước đây vậy. Tôi chới với nhận ra rằng, dù chỉ một mơ ước con con, hết sức bình thường cũng có thể vượt khỏi tầm tay tôi một cách dễ dàng khi tôi phớt lờ Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đúng như Lời Chúa nói, *không có Thầy các con không làm được gì cả*. Tôi xem đó là bài học Chúa cảnh tỉnh tôi, thật vậy nó đã làm tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm và đời sống đức tin của mình. Tôi quay về với Chúa

để xin lỗi ngài, để tìm nguồn an ủi nơi ngài. Khóa 3 ngày là dấu ấn mạnh mẽ nhất cho tôi được chìm trong đại dương Lòng Thương xót của Chúa, tôi nhận ra tình yêu và ơn sủng của Ngài dành cho tôi thật bao la, Ngài cho tôi thấy thế nào là hạnh phúc được làm con Thiên Chúa: là tôi được chạm vào trái tim ngài, được ngài chạm vào trái tim chai đá của tôi. Chỉ khi nhận biết tình yêu Chúa thì lòng biết ơn của tôi mới nảy sinh và mong ước được đáp trả.

Tôi tin rằng Chúa đã dùng đũa con duy nhất của tôi, Chúa đã dùng món quà quý giá năm nào để giúp tôi thấu hiểu tình yêu của ngài. Qua trải nghiệm đó tôi tin rằng Chúa cũng sẽ yêu thương và chờ đợi con tôi quay về như lòng tôi khẩn nguyện. Và giờ đây, niềm tin đó ngày càng trở nên hiện thực hơn. Tôi ấp ủ tình Chúa trong tôi qua mọi niềm vui và mọi nỗi buồn trong mỗi ngày sống của mình từ sáng sớm cho đến lúc chiều tà, món nợ tình của tôi với Chúa ngày càng chồng chất nhiều thêm, và tôi chỉ biết sống với tâm tình tạ ơn Chúa, cho dù vẫn còn đó những ước mơ không thành.

Lạy Chúa, điều gì đã biến đổi trái tim con khi con cảm nghiệm được rằng: Khi con cho đi chính là lúc sự ngọt ngào được đong đầy trong tâm hồn con, khi con mở lòng là lúc con đón nhận vòng tay yêu thương của Chúa và của anh chị em mình, khi con đáp trả món nợ ân tình là lúc gia sản con được nhân lên gấp bội nơi quê trời... Vâng, con tự hỏi tất cả những điều này do đâu, nếu không phải là do Tình yêu và Lòng Thương xót của Chúa?

Lạy Chúa, giờ đây đó không còn là câu hỏi nữa, mà là niềm xác tín của con, con xin tạ ơn Ngài.

Cursillista Trần Thị Phúc

CẦU NGUYỆN

Thời gian qua, dù bản tin của chúng ta không thể ra đều đặn, những thông tin về anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn cũng như người đã bước qua đời sống ngày thứ năm vẫn được chia sẻ cho nhau qua điện thư.

Nay ban điều hành PT xin ghi tóm những tin phân ưu để chúng ta cùng nhắc nhớ nhau cầu nguyện.

- ◆ *Cursillista Giuse Phạm Văn Thái (khóa 12) đã qua đời trưa thứ hai 05/09/2022, hưởng thọ 86 tuổi.*
- ◆ *Bà Maria TRU'ONG thị Kim Dung khóa 7 là mẹ chồng của chị Annick Trương và mẹ của chị Hoàng Lan MANY vừa tạ thế ngày 17/07/2022 tại Pierrefitte hưởng thọ 86 tuổi*
- ◆ *Cursillista Thérèse d'Avila Lê Túy Hòa (K.9), hôn thê của anh Nguyễn Ngọc Hồng (K.33) đã được Chúa gọi về ngày 21/12/2022 tại Bordeaux - Pháp Quốc, hưởng thọ 84 tuổi.*
- ◆ *Cụ Vicente Đỗ Khắc Khoa, thân phụ của cursillista Maria Đỗ Thị Thi (K.25), nhạc phụ của cursillista Vicente Nguyễn Đại Phước (K.24), đã được Chúa gọi về ngày 12/08/2022.*



*Hạnh phúc
là biết cho đi*



Lòng tha thứ là luôn luôn cho một cơ hội khác, nghĩa là hiểu rằng một người trở thành thánh qua thử thách. Chúa làm điều này với mỗi người chúng ta, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta, luôn nâng chúng ta dậy và cho chúng ta một cơ hội khác. Giữa chúng ta với nhau cũng phải như vậy.

Muốn dập tắt các cuộc chiến thì cần có sự tha thứ, nếu không thì công lý sẽ biến thành sự trả thù, và tình yêu chỉ được nhìn như một hình thức của sự yếu đuối.

Chúa đã trở thành một trẻ thơ, và trẻ thơ này, khi lớn lên, đã để mình bị đóng đinh trên thập tự giá. Không có gì yếu đuối hơn một con người bị đóng đinh, nhưng trong sự yếu đuối đó, quyền năng toàn vẹn của Thiên Chúa được biểu lộ. Quyền năng toàn vẹn của Thiên Chúa luôn hoạt động trong sự tha thứ. Xin cho lòng biết ơn, hoán cải và bình an sẽ là quà tặng của Giáng sinh này.

Trích từ bà nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với Giáo Triều Roma hôm 22/12/2023.

Kính gửi

Anh Chủ tịch Phong trào,
Quý Anh Chị trong Ban Điều Hành,
Quý Cha, quý Thầy, quý Sơ,
Các Anh Chị cursillistas khắp nơi,
lời chào Decolores trong Mùa Vọng
đón chào Chúa Hài Đồng Giêsu,
và một năm mới
có Chúa Thánh Thần đồng hành.

*Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu
Hơn hai mươi thế kỷ qua
Chúa đã đến trần gian
Trong thân phận con người.
Vào đêm lạnh giá
Với hoàn cảnh cơ hàn.*

*Để ban ơn cứu độ
Đêm nay, giờ phút linh thiêng này
Chúng con trông đợi Ngài.
Xin đón nhận món quà vô giá
Mà Cha ban cho thế gian
Nguyện bây giờ và mãi mãi
Chúng con thờ lạy Chúa
Chúng con cảm tạ Chúa
Chúng con chúc tụng Chúa
Chúng con tôn vinh Chúa.*

Lạy Mẹ Maria là đấng trung gian muôn ơn.
Mẹ luôn cộng tác với công trình cứu độ.
Nguyện xin Ông Thánh Chúa và phúc lành
của Mẹ luôn ở mãi bên con. Amen.

Maria Trương Thị Bé Ba (K 19)



JOURNAL

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

Mùa Giáng Sinh xưa

Mùa Giáng Sinh xưa trên vùng đất cũ
Tiếng hát 'Đêm đông' vang vọng trời quê
Ánh Sao đêm giục già bước con về
Chuông giáo đường ngân êm màu đêm thánh
Đường quê đêm rộn rã bước chân nhanh
Tà áo em trong gió lạnh góp sắc
Góp cùng hoa, cùng nền thể màu trắng
Và góp tình cho giá băng vơi cạn
An ủi Ngài khi tình đời xa vắng...
Dù xa quê, anh vẫn chẳng sao quên
MÙA GIÁNG SINH XƯA, đất cũ quê hiền
Nguyện Chúa trên cao thương miền quê mẹ
Rọi Ánh Sao trời rạng rỡ quê yêu
Bình an khắp chốn, sớm chiều no ấm
Mỗi Giáng Sinh về mãi nghe vang vọng :
Thánh thót ngân nga khúc hát 'Đêm đông'

*Gửi về quê yêu
Niềm Nhớ Mùa Giáng Sinh
Trần Nguyên Bình*